



भारत के उपराष्ट्रपति
VICE-PRESIDENT OF INDIA

THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019¹

Tôi hạnh phúc khi biết rằng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 sẽ diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2019.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi chấp nhận lời mời của Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam kính mến và Chính Phủ Việt Nam là một phần của Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019. Tôi trông mong được tham gia vào những chương trình này và thuyết giảng một bài chính về chủ đề “Cách Tiếp Cận của Phật Giáo về sự Lãnh Đạo Toàn Cầu và Trách Nhiệm Cùng Chia Sẻ vì Sự Phát Triển Bền Vững của Xã Hội,” chủ đề chính của Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm nay.

Sự phổ quát từ thông điệp của Phật Tổ về hòa bình và từ bi vẫn khế cơ cho ngày hôm nay như đã khế cơ cách đây hai ngàn năm trăm năm trước. Những quốc gia Nam Á, Trung Á, Đông Nam Á, và Đông Á tự hào về di sản Phật Giáo và những mối liên kết lịch sử với quê hương Đức Phật. Những kết nối trên cơ sở cùng chung nền văn minh là lực thống nhất vững mạnh. Ngày Phật Đản Liên Hiệp Quốc tán dương điểm tương đồng lịch sử về văn hoá và tôn giáo của chúng ta và tạo một cơ hội để cộng đồng thế giới đến với nhau, suy ngẫm, và đón nhận cảm hứng từ những lời dạy của Phật Tổ về hoà bình, hoà thuận, và phúc lạc cho tất cả chúng ta.

Tôi chúc mừng sự lãnh đạo năng động của Hòa thượng tiến sĩ Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo

1. Người dịch: Chân Pháp Cẩn

Việt Nam và là Chủ tịch Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019, và, Hòa thượng giáo sư tiến sĩ Phra Brahmapundit, Chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế Đại Lễ Phật Đản, về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019. Ba ngày lễ hội này sẽ tập hợp những vị lãnh đạo, những vị xuất gia, và những người tham dự từ khắp nơi trên thế giới và chắc chắn thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn về thông điệp của Phật Tổ về tinh thần khoan dung, sự cảm thông, và lòng nhân ái cho thế giới đương đại và khai sáng cho chúng ta con đường phía trước.

Tôi chúc cho Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019 thành công mọi mặt.

Nguyện Phật Tổ phù hộ cho tất cả chúng ta!



M. Vekaiah Naidu
Phó Tổng thống Ấn Độ